

ม.พะเยาชวนนิสิตรุ่นใหม่จับมือเดินหน้าปลูกป่า'พาน้องไปยิงกึ่ง'

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ นิสิต ม.พะเยา พร้อมด้วย สารวัตรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “พาน้องไปยิงกึ่ง” ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใหม่ บริเวณสะพานภูฟ้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ นิสิต ม.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมยิงเมล็ดพันธุ์ยางนา พร้อมด้วยคณบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานสารวัตรนิสิต และนิสิตทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย



ดร.วุฒิชัย กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในด้านสุนทรียภาพ และด้านบุคลิกภาพ (ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา) ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนมีจิตอาสา เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตให้เป็นคนช่างคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังสามารถบูรณาการประยุกต์ความสามารถของวิชาชีพ และความสามารถของตนเองให้เป็นจิตอาสาที่สมบูรณ์ ซึ่งครั้งนี้

เป็นในเรื่องของการนำนิสิตของ ม.พะเยาบางส่วนมาร่วมกันปลูกป่าโดยใช้หนังสือหรือภาษาทางภาคเหนือเรียกว่า “กึ่ง” ยิงลูกไม้ยางนา ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในสภาพภูมิอากาศทางภาคเหนือ รวมทั้งตัวของนิสิตเองจะได้ระลึกถึงความสำคัญของป่าไม้ที่เคียงคู่ ม.พะเยาแห่งนี้ด้วย

ด้าน รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวเสริมว่า ม.พะเยา แห่งนี้อยู่เคียงคู่กับป่าไม้มานานซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นว่าความร่มรื่นและความ

สวยงามของ ม.พะเยา นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากป่าไม้เหล่านี้ด้วย ทั้งนี้กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนั้นก็เป็นปลูกฝังให้เหล่านิสิตได้เข้าใจธรรมชาติและร่วมกันเรียนรู้ถึงประโยชน์ที่มีต่อกันเรื่อยมา โดยปัจจุบันจะพบว่าป่าไม้ในบ้านเราเริ่มที่จะหายไปมากโดยเฉพาะไม้ป่าที่หายาก ทั้งนี้ทาง ม.พะเยาเองได้มีการอนุรักษ์ป่าไม้เหล่านั้นให้เกิดขึ้นภายในรั้ว ม.พะเยา อย่างน้อยก็เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักต้นไม้ที่หายาก รวมทั้งวิธีการปลูกป่าในรูปแบบที่ทันสมัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการที่ยิงลูกยางนาด้วยหนังสือเล่มนั้นตัวของนิสิตเองก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าโดยไม่ต้องเดินเข้าป่าในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน.